



KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

Thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước (gọi tắt là *Kết luận số 77-KL/TW*), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Nâng cao và tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội để khắc phục, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và hạn hán, thiếu nước nhằm đẩy nhanh phục hồi và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

2. Yêu cầu:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, hạn hán, thiếu nước để phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh tiến tới phục hồi và phát triển nền kinh tế của đất nước theo nội dung Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị và yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp, ngành, địa phương.

Chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Xác định rõ trách nhiệm, có giải pháp phù hợp, hiệu quả để khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh

doanh, chuẩn bị nguồn lực, tận dụng cơ hội, nâng cao năng lực nội tại, sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập, quán triệt

1.1. Cấp tỉnh: Tổ chức quán triệt nội dung Kết luận số 77-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy **trong tháng 8/2020**.

1.2. Cấp huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Tổ chức quán triệt Kết luận số 77-KL/TW và nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy mình đến cán bộ chủ chốt; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hoàn thành trong **tháng 9/2020**; báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách cần triển khai ngay trong năm 2020

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, hạn hán, thiếu nước để nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19, hạn hán trong năm 2020 theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

- Chú trọng tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiếp cận các hình thức sản xuất, kinh doanh mới, hiện đại, hiệu quả, phù hợp để đủ sức tham gia ngay các chuỗi giá trị mới. Tập trung rà soát, có giải pháp kịp thời, hiệu quả để khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của Nhân dân.

- Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các khó khăn liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án đột phá, trọng điểm, cấp bách, các dự án có tác động lan toả đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW kết hợp đầu tư hạ tầng lưới điện truyền tải điện, các dự án năng lượng

tái tạo đã có chủ trương đầu tư nhằm đảm bảo đến cuối năm 2020, đạt khoảng 2.000 MW điện mặt trời và khoảng 200MW điện gió hòa điện lưới quốc gia và được giải tỏa hết công suất; khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư dự án điện khí LNG Cà Ná; sớm khởi công dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thủy điện tích năng Bác Ái, hồ chứa nước Sông Than; sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án đập hạ lưu sông Dinh và các dự án BT...góp phần tạo giá trị gia tăng cho các ngành, tăng thu ngân sách tỉnh, phòng chống, ứng phó hiệu quả với hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh. Xem đây là giải pháp đột phá để đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2020

- Chủ động cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình để thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh cuộc vận động phong trào "*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*"; thực hiện có hiệu quả chương trình "*Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam*". Đẩy mạnh phát động phong trào tiết kiệm chi tiêu trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, bấp bách, chi thường xuyên, chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước...

- Thực hiện kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu các dự án đầu tư có sử dụng đất; sớm hoàn thành phương án sắp xếp và xử lý nhà, đất, tài sản công dôi dư để tạo nguồn thu ngân sách; tăng cường các khoản thu thuế xây dựng từ các dự án đầu tư, nhất là dự án năng lượng tái tạo nhằm tạo đột phá trong thu ngân sách.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giải quyết các vướng mắc nhằm sớm đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020. Rà soát, kịp thời điều chuyển nguồn vốn từ các công trình, dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết để bổ sung cho các công trình, dự án có nhu cầu và đủ thủ tục giải ngân, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải phóng mặt bằng các khu đất để giao cho nhà đầu tư.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với rà soát, làm rõ, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân kế

hoạch vốn đầu tư công, trường hợp cần thiết, xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án. Nghiên cứu, chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với minh bạch hóa các chế tài xử lý bảo đảm đủ mức độ răn đe; giảm số lượng, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

2.2. Các nhiệm vụ, giải pháp có tính chiến lược, triển khai theo lộ trình

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập và tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, các dự án động lực thay thế, các khu đô thị mới... Phục hồi và ổn định sản xuất nông nghiệp; củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh. Tập trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, xuất nhập khẩu.

- Tập trung xây dựng hoàn thành các đồ án quy hoạch chuyên đề, quy hoạch phân khu, nhất là các khu vực trọng điểm để kịp thời thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư có thương hiệu đầu tư các dự án phát triển các khu đô thị du lịch quy mô lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh. Trước mắt, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị đã được phê duyệt danh mục. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm lĩnh vực công nghiệp như: Khu công nghiệp Du Long, khu công nghiệp Cà Ná... gắn với thu hút đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nhằm đón đầu các thời cơ, thu hút có hiệu quả sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư từ nước ngoài.

- Thực hiện đề án chuyển đổi số ở địa phương, phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Tập trung nguồn lực để phát triển một số nền tảng công nghệ dùng chung, các hệ thống cơ sở dữ liệu địa phương; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin; khuyến khích, hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước gắn với thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy sức sáng tạo và khả năng thích ứng, tận dụng các cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo việc làm cho người lao động.

- Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường, bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch. Tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo và đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu mới; đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước gắn với thị trường lao động quốc tế.

- Tăng cường hoạt động đối ngoại, thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế, tạo cơ sở phát triển tổ chức sản xuất kinh doanh mới; hình thành các chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên thông; tạo không gian phát triển mới, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước theo nội dung Kết luận số 77-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nội dung Kết luận số 77-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách hỗ trợ có liên quan theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Kết luận số 77-KL/TW, các văn bản pháp luật có liên quan và chủ trương, định hướng nêu trên để chỉ đạo rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh gắn với tăng cường giám sát việc thực hiện ở các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 77-KL/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh; kịp thời phản ánh, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong khắc phục khó khăn, tác động của đại dịch Covid-19 để nhân rộng; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm động viên, khích lệ và ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị,
- Ban kinh tế Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các ban Đảng tỉnh, BCS Đảng, Đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Đức Thanh